

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PHÚ GIÁO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *22* /UBND-TH

*Phú Giáo, ngày 10 tháng 03 năm 2020*

Về việc triển khai thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND qua các cuộc giám sát

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Qua nội dung đề xuất, kiến nghị của Đoàn Giám sát tại Báo cáo số 85/BC-ĐGS ngày 30/08/2019 kết luận giám sát tình hình triển khai thực hiện các chế độ chính sách về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 25/11/2019 kết quả giám sát trong việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo số 132/BC-HĐND ngày 04/12/2019 kết quả giải quyết kiến nghị của cử triguwri tới kỳ họp thứ 8 – HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 09/12/2019 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về thực thi pháp luật trên địa bàn huyện năm 2019; Thông báo số 148/TB-HĐND ngày 16/12/2019 kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý và thu nợ đọng thuế trên địa bàn huyện; Biên bản số 150/BB-HĐND ngày 18/12/2019 kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện, khóa IV.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

**1/ Phòng Kinh tế**

- Trưởng phòng Kinh tế thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND, UBND huyện và cử tri trong huyện về những lời hứa tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9.

- Phối hợp cùng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y tiếp tục tham mưu UBND huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chăn nuôi, thực hiện tốt việc hậu kiểm, hướng dẫn việc tái đàn sau dịch tả heo Châu Phi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chăn nuôi, tuyên truyền việc không chăn nuôi xen kẽ trong khu dân cư, kiên quyết xử lý các trường hợp chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

- Đối với lò mổ gia súc của ông Bùi Văn Trắc, UBND huyện đã gia hạn cho ông đến hết tháng 6/2020 sẽ chấm dứt hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu dân cư theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch và đảm bảo về môi trường. Giao phòng Kinh tế phối hợp cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND thị trấn Phước Vĩnh giám sát chặt chẽ lò mổ; tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời, đúng quy



định nếu cơ sở không thực hiện di dời khi đã đủ điều kiện hoặc không đảm bảo về môi trường.

## **2/ Phòng Tài chính - Kế hoạch**

- Rà soát, phối hợp cùng phòng Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và người dân, tạo mọi điều kiện phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, thu hút được doanh nghiệp có nhu cầu và năng lực đầu tư vào huyện, thúc đẩy kinh tế phát triển và đóng góp cho ngân sách trên địa bàn huyện.

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND, UBND huyện và cử tri trong huyện về những lời hứa tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9.

- Tham mưu UBND huyện xây dựng phương án phân bổ ngân sách đảm bảo theo quy định, đồng thời đảm bảo tính tập trung, tính hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện và nhu cầu cơ bản của Nhân dân.

**3/ Phòng Quản lý đô thị:** Tập trung tham mưu UBND huyện lập lại trật tự và chỉnh trang đô thị theo hướng xanh – sạch – đẹp, tiếp tục triển khai đầu tư mới và chỉnh trang các công viên, thay thế chỉnh trang một số vỉa hè ở những nơi có điều kiện; kịp thời duy tu, dặm vá các tuyến đường theo kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân, doanh nghiệp đi lại và kinh doanh, vận chuyển hàng hóa.

## **4/ Văn phòng 1 cửa Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên**

- Tăng cường công tác chống thất thu thuế, củng cố nhân lực và hoạt động Đội chống thất thu ngân sách liên ngành, tăng tần suất xuống cơ sở kết hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền, giáo dục, vận động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; đề xuất chấn chỉnh những khiếm khuyết để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy nhiệm thu ở các địa phương đối với lĩnh vực thuế phi nông nghiệp.

- Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ nhằm đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý nợ thuế một cách hiệu quả nhất, góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thu ngân sách, đồng thời giảm tỷ lệ nợ đọng thuế so với tổng thu ngân sách Nhà nước trong thời gian tới.

- Tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn thu, thực hiện tốt chính sách thuế, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển bền vững nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

- Mở rộng và phát triển các hình thức tuyên truyền mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhiều phương án lựa chọn trong tiếp cận thông tin về thuế, để đối tượng nộp thuế hiểu và thực hiện đúng các quy định về thuế, nâng cao ý thức trong tự kê khai, tự tính thuế, tự nộp thuế. Đồng thời thông qua công tác quản lý, cán bộ thuế thấy được những khó khăn thực tế phát sinh trong tổ chức thực hiện,



khách quan lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp, phản ánh kịp thời ý kiến lên cấp có thẩm quyền để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, để chế độ thuế, chính sách thuế ngày càng phù hợp với trình độ, khả năng và trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kê khai và kế toán thuế. Tập trung rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích, phá sản. Tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế có kinh doanh, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp để có biện pháp thu hồi. Bên cạnh đó, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (gồm cả thanh tra, kiểm tra các cá nhân, tổ chức là đối tượng nộp thuế và nội bộ ngành thuế) để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thu thuế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng nộp thuế và người thi hành công vụ trong ngành thuế. Đồng thời phát hiện những nội dung không phù hợp trong văn bản pháp quy về thuế để có kiến nghị với cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung kịp thời.

- Thường xuyên tổ chức rà soát số nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, xây dựng phương án và xử lý nợ đọng thuế; nghiên cứu và có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp với một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh dễ xảy ra thất thu thuế như hoạt động kinh doanh vận tải, mua bán, xây dựng vãng lai để hoàn thiện cơ chế quản lý đối tượng nộp thuế và công tác thu nộp thuế. Đa dạng hóa và linh hoạt các hình thức cưỡng chế, thu nợ và xử lý vi phạm về thuế. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, nhất là các khoản thu có khả năng thu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng và ngành thuế về việc trao đổi, cung cấp và công khai thông tin về doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo quy định; ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND các xã, thị trấn với ngành thuế tăng cường hơn nữa trong việc thực thi nhiệm vụ lập bộ thuế và ủy nhiệm thu thuế phi nông nghiệp.

**5/ Thanh tra huyện, Phòng TN&MT và Phòng Tư pháp:** Thường xuyên thanh tra, chấn chỉnh, hướng dẫn trong việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tình hình thu, chi ngân sách trong năm 2020, trình tự thủ tục hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai; công tác hòa giải ở cơ sở.

**6/ Trung tâm Phát triển Quỹ đất:** Tập trung tham mưu UBND huyện tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa nhất là đối với các công trình như: đền bù giải tỏa đất phía sau Trụ sở Huyện ủy, đường Trần Quang Diệu (núi dài),



đường Công Triết, đường ĐH.507, ĐH.512, trường THCS Vĩnh Hòa; phối hợp đẩy nhanh tiến độ đền bù đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.

**7/ Đài Truyền thanh huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường:** Phối hợp thực hiện thông báo thường xuyên trên loa đài về danh sách các điểm khai thác khoáng sản có phép, thời gian cấp phép, trữ lượng, địa điểm,... để thuận lợi trong công tác quản lý cũng như công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện.

**8/ Xí nghiệp Công trình công cộng:** Tăng cường bố trí thêm thùng rác, tiến hành thu gom rác hàng ngày, không để rác tồn đọng.

**9/ Đội Quản lý thị trường số 4:** Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, phòng chống buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

**10/ Công an huyện:** Tăng cường công tác phối hợp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đẩy mạnh các giải pháp về phòng, chống tội phạm. Xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, triển khai kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp thật chặt chẽ, cụ thể, không để bị động, bất ngờ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tập trung điều tra, khởi tố và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo các biện pháp kiểm chế và kéo giảm số vụ và số người chết vì tai nạn giao thông. Chỉ đạo, siết chặt, quản lý chặt chẽ các phương tiện lưu thông, không để xe quá khổ, quá tải làm mất an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

**11/ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã, thị trấn**

Có biện pháp tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm mới với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, tội phạm có xu hướng thành lập, hoạt động theo ổ, nhóm trên địa bàn nhất là đối tượng sử dụng chất ma túy, cướp giật, cờ bạc, cho vay nặng lãi. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông khép kín trên địa bàn, nhằm kiểm chế và tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

**12/ Phòng Nội vụ:** Tham mưu UBND huyện tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy hành chính từ huyện đến xã theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; nhất là phối hợp, tham mưu sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 của Chính phủ, Công văn 148/UBND-NC ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh và đội ngũ lãnh đạo sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy chế làm việc, hội họp, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đúng thực chất làm cơ sở tinh giản và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tham mưu UBND huyện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, có giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, phải xem khó khăn, bức xúc chính đáng của người dân chính là khó khăn, bức xúc của





mình để giải quyết nhanh, hiệu quả, không gây phiền hà, những nhiễu, tham nhũng vặt, đùn đẩy trách nhiệm.

**13/ Phòng Y tế, Trung tâm Y tế:** Có giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, giảm trẻ em suy dinh dưỡng và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.

#### **14/ Phòng Giáo dục và Đào tạo**

- Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trước HĐND, UBND huyện và cử tri trong huyện về những lời hứa tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng như các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo; thực hiện tốt công tác bán trú cho học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh học đường, an toàn, an ninh cho học sinh và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

- Chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học gắn với đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các trường học.

#### **15/ Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội**

- Kịp thời triển khai các văn bản quy định hiện hành liên quan đến các nội dung bảo trợ xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên thực hiện công tác bảo trợ xã hội.

- Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn trong việc báo cáo tăng, giảm đối tượng.

- Làm việc với Bưu điện huyện về các nội dung: thời gian chi trả cho đối tượng, bảo đảm cơ sở vật chất cho đối tượng đến nhận trợ cấp có chỗ ngồi, có hình thức chi trả phù hợp cho đối tượng đặc biệt nặng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo trợ xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

- Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt:

+ Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng, cũng như thực hiện tốt quy trình tiếp nhận xử lý và giải quyết hồ sơ đảm bảo kịp thời.

+ Có giải pháp trong việc tuyển dụng công tác viên cấp xã theo Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và Thông tư 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 của Bộ LĐ-TBXH quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ công tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.



+ Tạo điều kiện về nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quán triệt trong Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chế độ chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của công dân trong giám sát cộng đồng.

+ Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bình xét các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, đúng đối tượng theo quy định.

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

**16/ Đề nghị Viện Kiểm sát, Tòa án, Chi cục Thi hành án:** Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; cần có những kiến nghị, đề xuất các ngành, các cấp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài của ngành trong thời gian tới.

### **17/ Các cơ quan, ban, ngành huyện**

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri đúng thời gian quy định, nâng cao hơn nữa chất lượng trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Tiếp tục tham mưu UBND huyện rà soát, xem xét, có lộ trình giải quyết các ý kiến còn tồn từ các kỳ họp HĐND trước (*hiện còn 06 ý kiến, kiến nghị, trong đó: 01 kiến nghị từ kỳ họp thứ 3, 01 kiến nghị từ kỳ họp thứ 7 và 04 kiến nghị từ kỳ họp thứ 8*). Đối với những kiến nghị mang tính chất phức tạp, lâu dài liên quan đến các cấp, nhiều ngành, nhiều đơn vị, các ngành có liên quan phối hợp tham mưu UBND huyện giải trình, trả lời ý kiến cho cử tri hiểu và thực hiện.

- Triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách căn cơ và có hiệu quả; thường xuyên thanh, kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Trưởng các phòng ban của huyện; phát huy tốt vai trò của cán bộ tiếp dân ở các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hoàn thành xong 01 kết luận giải quyết của tỉnh.



- Tiếp tục tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin của công dân cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được rõ, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của pháp luật; có giải pháp xây dựng Website để đảm bảo việc thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quyền tiếp cận thông tin của công dân.

- Trên cơ sở quy hoạch và Nghị quyết nhiệm kỳ tới, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, phòng Tài chính – Kế hoạch xác định công trình cần đầu tư, triển khai các thủ tục theo quy định, báo cáo UBND huyện cho ý kiến, sau đó thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy và thông qua HĐND huyện.

- Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm và hoàn thành dự toán theo Nghị quyết đề ra. Tập trung thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch, nhất là xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo chất lượng và yêu cầu đề ra. Tiếp tục tăng cường chỉnh trang công viên, Trụ sở làm việc, Văn phòng khu phố, áp, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng các tuyến đường đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến huyện Phú Giáo đầu tư; nhất là các dự án xã hội hóa như: chợ, bến xe, nhà ở đô thị, nghĩa trang, các cụm công nghiệp,... ưu tiên các doanh nghiệp có ngành nghề không ô nhiễm môi trường; tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp hiện đại, tạo sản phẩm chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Triển khai đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

#### **18/ UBND thị trấn Phước Vĩnh**

- Chủ động phối hợp cùng phòng kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ lò mổ gia súc của ông Bùi Văn Trắc; tham mưu UBND huyện xử lý kịp thời, đúng quy định nếu cơ sở đủ điều kiện di dời hoặc không đảm bảo về môi trường.

- Chủ động phối hợp cùng các phòng, ban của huyện tăng cường lập lại trật tự đô thị thị trấn Phước Vĩnh, nhất là khu vực ngã tư đường Bùi Thị Xuân, đường 18/9, đường Độc Lập, không để người dân buôn bán lấn chiếm lề đường, vỉa hè.

#### **19/ UBND các xã: An Long, An Linh, Tam Lập và Phước Sang**

- Công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được tổ chức đa dạng, phong phú; khi tuyên truyền cần chuẩn bị đề cương chu đáo, dễ hiểu; biên bản tuyên truyền phải ghi rõ thành phần, nội dung tuyên truyền; tăng cường công tác tuyên truyền trên loa, Đài Truyền thanh xã.



- Thực hiện hồ sơ, sổ sách tiếp công dân theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ.

- Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

- Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thực hiện theo quy định tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

- Hình thức giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân cần phải được nêu rõ, cụ thể.

- Chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo của xã, cũng như Đoàn Giám sát đã chỉ ra trong buổi giám sát việc chấp hành pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị.

## **20/ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

- Tiếp tục thực hiện xét duyệt đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng và đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo điều tra, thống kê hàng năm được kịp thời.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Hội đồng xét trợ giúp xã hội đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra thường xuyên, định kỳ trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo công tác quản lý đối tượng, quản lý việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội được chặt chẽ và có hệ thống.

- Kịp thời rà soát báo cáo tăng, giảm đối tượng, chủ động trong việc điều chỉnh đối tượng được hưởng khi có thay đổi, đồng thời tăng cường vận động tuyên truyền người khuyết tật và gia đình cho người khuyết tật tham gia học nghề. Kịp thời xét duyệt đối tượng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng đối tượng.

- Có trách nhiệm công bố, niêm yết công khai, phát thanh cho người dân biết danh sách các điểm khai thác khoáng sản có phép, thời gian cấp phép, trữ lượng, địa điểm,... hàng tuần các xã báo cáo về UBND huyện vào thứ tư việc quản lý, khai thác khoáng sản để UBND huyện kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo xử lý. Xã nào để xảy ra khai thác khoáng sản không phép, trái phép thì Chủ tịch UBND cấp xã đó chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở thức ăn đường phố, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm. Tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, có kế hoạch phối hợp các ngành quản lý thật tốt và khai thác có hiệu quả các khu di tích, các thiết chế văn hóa đã được đầu tư; thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế.

- Tập trung giải quyết đơn thư theo thẩm quyền, trong quy trình giải quyết cần quan tâm đối thoại, tuyên truyền, giải thích, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.





- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, tăng cường công tác tập huấn kỹ năng hòa giải cho các tổ hòa giải cơ sở, nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 85%, nhất là trong lĩnh vực đất đai, từ đó thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hòa giải cơ sở do tỉnh và Nghị quyết HĐND huyện giao.

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện hàng tháng để Văn phòng HĐND – UBND tổng hợp báo cáo UBND huyện; báo cáo 06 tháng **trước ngày 30/05/2020**, báo cáo năm **trước ngày 15/11/2020** để UBND huyện báo cáo trong kỳ họp HĐND huyện thường kỳ. /s/

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- UBMTTQ huyện;
- CT; PCT UBND huyện;
- 02 Ban HĐND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT. *vt*



**Đoàn Văn Đồng**

